

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *33* /BC - HĐND

Lý Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019 - 2021

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2022; trên cơ sở xem xét báo cáo, làm việc trực tiếp với Công an huyện, các ngành có liên quan và đi khảo sát thực tế, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG; PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

1. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong giai đoạn 2019-2021, Thường trực HĐND huyện nhận thấy Công an huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Huyện ủy, UBND huyện các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện được kịp thời, cụ thể:

- Tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện hằng năm; chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia¹.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện: Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống tội phạm; công tác phòng, chống kiểm soát ma túy trong tình hình mới; tình hình đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội². Chủ động xây dựng và hoàn thành tiến độ cấp căn cước công dân trên địa

¹ Cụ thể: Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

² Cụ thể: Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng.

bàn; tổ chức hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Quyết định về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung; tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ bí mật nhà nước; làm tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Công an huyện quan tâm chú trọng, đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền 329 lượt trên sóng phát thanh, 283 lượt tuyên truyền lưu động dọc các tuyến đường liên Thôn, phát hơn 6.000 tờ rơi tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT; tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho giáo viên, học sinh 06 trường học với gần 5.000 lượt người tham gia; tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền ký cam kết chấp hành trật tự an toàn giao thông với hơn 280 doanh nghiệp, chủ phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải; tổ chức 06 buổi tuyên truyền giáo dục cho các đối tượng tù tha về, đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội với 70 lượt người tham gia.

3. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông

Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện thống nhất với kết quả đạt được đối với các nội dung thực hiện của Công an huyện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 -2021, cụ thể:

- Về Giao thông đường bộ đã tổ chức tuần tra kiểm soát 2.525 lượt, phát hiện 1.917 trường hợp xe mô tô, ô tô vi phạm. Qua đó, nhắc nhở, cảnh cáo 196 trường hợp, phạt tiền 1.721 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 1.250.315.000đ; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 68 trường hợp³.

- Về thông đường thủy nội địa tuyến Đảo Lớn – Đảo Bé, đã tổ chức hơn 300 lượt tuần tra kiểm soát với 900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, nhắc nhở các chủ phương tiện thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn cho hành khách khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.

³ Cụ thể: Năm 2019, tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ 800 lượt, có 3.670 lượt CBCS tham gia; phát hiện 542 trường hợp xe mô tô, ô tô vi phạm. Đã nhắc nhở, cảnh cáo 75 trường hợp, phạt tiền 467 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 275.840.000đ. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 trường hợp. Năm 2020, tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ 880 lượt, có 3.500 lượt CBCS tham gia; phát hiện 830 trường hợp xe mô tô, ô tô vi phạm. Đã nhắc nhở, cảnh cáo 51 trường hợp, phạt tiền 779 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 573.925.000đ. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 trường hợp. Năm 2021, tổ chức 845 lượt tuần tra, kiểm soát giao thông, có 3060 lượt CBCS tham gia. Phát hiện 545 trường hợp xe mô tô, ô tô vi phạm; đã nhắc nhở, cảnh cáo 70 trường hợp, xử phạt 475 trường hợp; phạt tiền và nộp ngân sách nhà nước 400.550.000đ. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 20 trường hợp.

4. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội

4.1. Thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội và công tác quản lý địa bàn, đối tượng.

Về nội dung này, Công an huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các kế hoạch về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của Giám đốc Công an tỉnh, đặc biệt là mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và Tết Nguyên đán hằng năm. Tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen; tội phạm kinh tế, tham nhũng; tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tội phạm ma túy, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản được xử lý theo đúng quy định của pháp luật⁴.

4.2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bắt, tạm giữ, tạm giam; quản lý thi hành án người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, người được hoãn, tạm đình chỉ, người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương; công tác khám nghiệm hiện trường; công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Qua kết quả rà soát các nội dung thực hiện nêu trên, Đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an huyện và các ngành liên quan đã nỗ lực đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, thụ lý và giải quyết các vụ án vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện được đúng quy định, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

5. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

5.1. Chủ động tham mưu: Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện; kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thành lập các Tổ An ninh Nhân dân, bố trí Công an bán chuyên trách tại các Thôn; ban hành Kế hoạch triển khai mô hình "Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không có ma túy và bạo lực học đường".

⁴ Cụ thể: Năm 2019: Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, thụ lý, giải quyết 14 vụ 29 đối tượng⁴. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, kiểm tra, phát hiện, xử lý 04/04 cơ sở kinh doanh vi phạm. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, xử lý 04/04 cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, xử lý 02 vụ, 05 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy (thảo mộc dạng cỏ). Năm 2020: Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, thụ lý, giải quyết 16 vụ, 36 đối tượng⁴. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, xử lý hành chính 02 vụ, 02 đối tượng. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, bắt, khởi tố điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện 02 vụ, 03 đối tượng. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, xử lý hành chính 04 vụ, 04 đối tượng. Năm 2021: lĩnh vực trật tự, xã hội 19/23 vụ; lĩnh vực kinh tế 02/02 vụ; lĩnh vực môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm 02/02 vụ; lĩnh vực ma túy 02/03 vụ.

5.2. Tổ chức cho các khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện đăng ký đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" hàng năm; có 100% các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự".

5.3. Hướng dẫn, phối hợp Trường Trung học Phổ thông Lý Sơn xây dựng và ra mắt mô hình "Trường học An toàn về an ninh trật tự"; hướng dẫn, phối hợp Thôn Bắc An Bình xây dựng mới mô hình "Thôn an toàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội".

5.4. Nhân rộng mô hình "Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không có ma túy và bạo lực học đường", kết quả có 09/09 trường đã triển khai thực hiện. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động của các mô hình như: mô hình Dân vận khéo "Hội Phụ nữ Công an huyện hướng về cộng đồng" và một số mô hình hoạt động hiệu quả khác trên địa bàn.

Đoàn giám sát ghi nhận sự tích cực của Công an huyện trong công tác phối hợp thực hiện Phòng trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, phòng trào nêu trên chưa được lan tỏa rộng khắp, chưa thật sự đi vào đời sống nhân dân.

6. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện với các cơ quan đơn vị có liên quan

- Chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng nông thôn huyện, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị và môi trường tiến hành tuyên truyền, vận động, giải tỏa các hộ buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại các điểm công cộng.

- Công an huyện đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra, khám phá án và xử lý tội phạm; đồng thời không để xảy ra tình trạng oan, sai, bức cung, nhục hình hoặc xâm phạm hoạt động tư pháp. Công tác phối hợp giữa cơ quan điều tra với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp và các cơ quan nội chính huyện ngày càng chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Công tác phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn luôn được phát huy, qua đó đã kịp thời trao đổi trực tiếp 114 thông tin, tình hình có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Đoàn giám sát ghi nhận sự phối hợp giữa Công an huyện với các phòng, ban, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Tuy nhiên, Công an huyện cần nêu rõ số liệu tuyên truyền, vận động, giải tỏa các hộ buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại các điểm công cộng trên địa bàn; chưa

nêu các biện pháp để xử lý dứt điểm vụ việc nêu trên. Đề nghị Công an huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện những biện pháp thiết thực để xử lý việc buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa phương trong thời gian tới.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Thường trực HĐND huyện đánh giá cao tinh thần phối hợp của lãnh đạo Công an huyện trong việc hiện thực hiện nhiệm vụ giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện; thực hiện và tuân thủ theo đề cương báo cáo của Đoàn Giám sát.

- Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, Công an huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông đạt được nhiều kết quả, tình hình an ninh trật tự được giữ vững; công tác tuần tra, kiểm soát giao thông được quan tâm thực hiện, đã kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm luôn được chú trọng thực hiện, từ năm 2019 đến năm 2021 đã thụ lý, giải quyết nhiều vụ án phạm tội và vi phạm pháp luật được đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục, cụ thể:

- Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông: về giao thông đường bộ tuy đã được Công an huyện triển khai thực hiện, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, một số ít thanh thiếu niên đi xe mô tô quá tốc độ, chạy nhanh, vượt ẩu, xe chở 3 hoặc 4 người đôi lúc còn diễn ra; xe chở vật liệu xây dựng còn rơi vãi nguyên vật liệu trong lúc tham gia giao thông; công tác phối hợp xử lý việc lấn chiếm lòng, lề đường còn chưa chặt chẽ, thường xuyên; công tác tuyên truyền về an toàn giao thông chưa được thường xuyên liên tục.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tuy được ngăn chặn, triệt phá nhưng tiềm ẩn vẫn còn; một số thành viên Ban chỉ đạo Phong trào phòng chống tội phạm chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, còn vị nể, ngại va chạm; việc giữ gìn bí mật và bảo vệ cho người tố giác tội phạm chưa cao; tình trạng sử dụng ma túy, cờ bạc lô, đề chưa có giải pháp để xử lý triệt để.

- Việc tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc chưa đa dạng về nội dung, phương pháp thực hiện; các mô hình tự quản làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở hoạt động còn hạn chế.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thường trực HĐND huyện kiến nghị và đề xuất đối với Công huyện một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

1. Tiếp tục chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức và thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội.

2. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân về Nhân dân hiểu và tự giác chấp hành các quy định của Pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

3. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý nghiêm các trường vi phạm về trật tự an toàn giao thông như: xe chở quá số người quy định; xe chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi nguyên vật liệu trong lúc tham gia giao thông; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm việc lấn chiếm lòng, lề đường. Thực hiện tốt công tác quản lý giao thông đường thủy nội địa ca nô tuyến Đảo lớn – Đảo bé theo đúng quy định.

4. Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm tập trung đấu tranh mạnh mẽ các loại tội phạm hoạt động theo ổ, nhóm, liên quan “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường, khoáng sản, gian lận thương mại....Đồng thời, tăng cường công tác điều tra, đấu tranh ngăn chặn, triệt phá tình trạng cờ bạc lô đề trên địa bàn.

Trên đây báo cáo kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, kính báo cáo HĐND huyện biết, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- CT, các PCT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Công an huyện;
- Cơ quan UBKT – TT huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên đoàn giám sát;
- VPH: CVP, PCVP, KT; CV (HĐND huyện);
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sơn